

ควบคุมข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน ให้ปลอดภัย ไว้ในที่เดียว



การรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นใน กรณีฉุกเฉิน

ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน รวมถึงประวัติการแพ้ ยาและการรับวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว การทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขาดูแลสุขภาพท่านได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

เข้าถึงได้ทั้งกลางคืนและ กลางวัน

การที่ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญของท่านถูกเก็บไว้
ในที่เดียวอย่างปลอดภัย ท่านสามารถเข้าถึงได้ทุก
ที่ทุกเวลาเมื่อท่านจำเป็นต้องใช้



ข้อมูลที่ถูกต้อง

ในวันที่ข้อมูลสุขภาพของฉันทัน (My Health Record) ท่านสามารถดูและตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพให้การรักษาที่ถูกต้องแก่ท่านได้



ช่วยให้ท่านจำได้

บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันทันช่วยให้ท่านจดจำ
ข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านไปพบผู้
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพคนอื่น



เร็วขึ้น ง่ายขึ้น

ในกรณีที่ท่านต้องไปพบผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
หลายแห่ง การที่ท่านมีบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันทัน
ทำให้ไม่ต้องใช้เวลารอผลการทดสอบและข้อมูล
ที่ต้องส่งระหว่างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ



Thai



ติดตามได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันทันช่วยให้ท่านติดตาม
การทดสอบทางการแพทย์ ยา และการรับวัคซีน
ของท่านแม้ในขณะที่เดินทาง



ควบคุมผู้ที่สามารถดูข้อมูล สุขภาพของท่าน

ในวันที่ข้อมูลสุขภาพของฉันทัน ท่านสามารถดู
รายชื่อผู้ที่ดูบันทึกของท่านและเวลาที่ดูได้ ท่าน
สามารถเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการตั้งรหัสการเข้า
ถึงเพื่อจำกัดผู้ที่สามารถดูบันทึกของท่านหรือ
เอกสารแต่ละฉบับ และท่านสามารถลบเอกสาร
เมื่อใดก็ได้

ใครก็ตามที่ดูบันทึกของท่านเป็นการกระทำที่ผิด
กฎหมาย เว้นแต่ว่าจะทำให้การรักษาพยาบาลแก่
ท่าน และมีบทลงโทษที่ร้ายแรง



หากท่านคิดว่ามีผู้จงใจดูบันทึกของท่านโดยไม่สมควรให้
แจ้งเราได้ทันที 1800 723 471

การเข้าใช้งานเพื่อดูบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันเป็นครั้งแรก

ใช้ myGov เพื่อดูบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน myGov เป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับใช้บริการของรัฐบาลออสเตรเลียทางออนไลน์

1. ไปที่ my.gov.au เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี myGov ของท่าน
2. เลือก 'Services (บริการ)'
3. เลือก 'Link another service (เชื่อมโยงบริการอื่น)'
4. เลือก 'My Health Record (บันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน)'
5. ยืนยันตัวตนของคุณ

หากท่านไม่มีบัญชี myGov ท่านสามารถสร้างบัญชีขึ้นได้ที่ my.gov.au

เพิ่มข้อมูลในบันทึกของท่าน

เมื่อท่านเข้าไปใช้บันทึกของท่านเป็นครั้งแรก ระบบอาจมีข้อมูลไม่มากนัก บันทึกทางการแพทย์และผลการทดสอบที่ผ่านมาอาจไม่รวมอยู่ในบันทึกของท่าน ท่านหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันเมื่อใดก็ได้

เพิ่มข้อมูลใหม่ด้วยการเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉันผ่าน my.gov.au



อัปเดตโปรไฟล์ของท่าน

ดูและจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน



เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

เพิ่มรายชื่อผู้ที่ท่านต้องการให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน



ตั้งค่าวิธีที่ท่านเลือกรับการแจ้งเตือน

เลือกว่าท่านต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนดูที่บันทึกของท่านหรือไม่



การตั้งค่าข้อมูลเมดิแคร์

เลือกว่าจะเพิ่มข้อมูลเมดิแคร์อะไรในบันทึกของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ เช่น การไปพบแพทย์ การทดสอบและยา การตัดสินใจรักษาอวัยวะ และการรับวัคซีน



เพิ่มข้อมูลสรุปสุขภาพส่วนบุคคล

เพิ่มข้อมูลของท่านเกี่ยวกับยาและการแพ้

ขอให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มีส่วนร่วมอัปโหลดข้อมูลสรุปการเข้ารับบริการของท่านลงในบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลสุขภาพของฉัน

MyHealthRecord.gov.au

สายบริการให้ความช่วยเหลือ (Help line) **1800 723 471**

สำหรับความช่วยเหลือเป็นภาษาไทย กรุณาติดต่อหน่วยบริการสามและการแปล (TIS National) ที่หมายเลข **131 450**



Australian Government
Australian Digital Health Agency